

# Hàng loạt thầu phụ Việt Nam cầu cứu vì Công ty Hitech Vina trây ỳ trả nợ

*Nhiều doanh nghiệp với tổng cộng gần 1.000 lao động rơi vào cảnh lao đao khi thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Hitech Vina để cung ứng vật liệu, thi công xây dựng một dự án có tổng mức đầu tư hàng tỉ USD trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng một số sở, ngành vào cuộc xác minh.*

## **DOANH NGHIỆP NGUY CƠ PHÁ SẢN, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỔN KHỔ**

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Lao Động, đại diện các doanh nghiệp nhà thầu, nhà cung ứng vật liệu cho biết, thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hitech Vina (trụ sở ở quận Đống Đa, TP Hà Nội), họ làm việc nghiêm túc trong thời gian dài, để đến nay, dự án nhà máy ở Bắc Ninh đã hoàn thành đi vào hoạt động.

Các doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán công nợ nhưng đến nay, Công ty TNHH Hitech Vina đã chậm thanh toán từ 6 tháng đến 1 năm, tổng số tiền nợ khoảng 120 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân khiến cho gần 1.000 công nhân,

lao động tại 11 công ty bị nợ lương kéo dài.

Ông Phan Văn Hiến - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoa Nghĩa (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) - cho biết, đơn vị là nhà thầu phụ cho Công ty TNHH Hitech Vina. Quá trình thực hiện dự án, Công ty Hoa Nghĩa thường trực 70 - 80 công nhân làm việc, thực hiện thi công đường ống tại dự án nhà máy ở Bắc Ninh.

Theo ông Hiến, trước đây, việc thanh toán công nợ giữa 2 bên được tiến hành hàng tháng. Tuy nhiên, từ tháng 10.2023 tới nay, Công ty TNHH Hitech Vina không thanh toán công nợ như hợp đồng ký kết. Theo biên bản xác nhận đối chiếu công nợ giữa 2 doanh

nh nghiệp được lập ngày 15.5, Công ty Hitech Vina còn nợ Công ty Hoa Nghĩa số tiền là 12.360.045.094 đồng. “Chúng tôi làm ngày đêm, không kể nắng mưa, anh em công nhân đổ mồ hôi và cả máu để góp phần hoàn thành dự án to đẹp, hoành tráng nhưng đến nay lâm cảnh tay trắng” - ông Hiến nói.

Trong đơn gửi Báo Lao Động, đại diện các doanh nghiệp bị Công ty Hitech Vina chậm thanh toán cho biết, họ không còn khả năng chi trả các khoản chi phí như nhân công, thuế, bảo hiểm.

Mất dòng tiền để xoay vòng vốn, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Đặc biệt, công nhân, người lao động làm việc vất vả, tiền lương hàng tháng chỉ đủ chi tiêu phục vụ cuộc sống hằng ngày nhưng do bị chậm lương, nợ lương từ 6 tháng trở lên, cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp Việt Nam cho biết, họ đã nhiều lần tìm đến Công ty TNHH Hitech Vina để đòi nợ nhưng bất thành. Công ty TNHH Hitech Vina đã đổi pháp nhân (chủ sở hữu/người đại diện pháp luật), nhưng pháp nhân mới có dấu hiệu không hợp tác, cố tình trây

ỳ, không thanh toán cho các doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở Công ty TNHH Hitech Vina thông báo đóng cửa từ ngày 6.6.2024 và hiện không có người làm việc.

## **UBND TỈNH BẮC NINH VÀO CUỘC HỖ TRỢ**

Sau khi có phản ánh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp cùng một số sở, ngành xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Trong buổi làm việc chiều 4.7 với Báo Lao Động, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm 2024, tại dự án nói trên, một nhà thầu phụ là Công ty TNHH

Cơ khí Xây dựng Tân Việt Hàn cũng phản ánh bị nhà thầu chính chậm thanh toán công nợ.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị như: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ đầu tư dự án, nhà thầu chính, Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Viglacera (chủ đầu tư xây dựng KCN Yên Phong II-C) nhằm hỗ trợ giải quyết kiến nghị của nhà thầu phụ.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư đề nghị hai bên nhà thầu nếu không giải quyết được với nhau thì cần đưa ra tòa án để giải quyết

tranh chấp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc báo cáo tình hình liên quan đến lao động, nhà thầu thi công tại dự án trên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng đã có công văn gửi chủ đầu tư và nhà thầu chính vào ngày 6.5 vừa qua.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu chính và các đơn vị thầu phụ chủ động giải quyết các vấn đề về thanh toán các khoản công nợ, nợ lương theo đúng quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự của dự án.

Hàng tuần, báo cáo kết quả tình hình giải quyết công nợ, nợ lương của các bên gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện các nhà thầu bị Công ty TNHH Hitech Vina chậm thanh toán cho hay, hiện họ đã làm đơn để gửi đến UBND tỉnh Bắc Ninh và một số cơ quan liên quan và mong muốn được các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn, hỗ trợ trong việc xử lý sự việc này. **TRẦN TUẤN**



Công nhân Công ty Hoa Nghĩa trên công trường thi công dự án nhà máy ở Bắc Ninh năm 2023, dưới vai trò thầu phụ cho Hitech Vina. Ảnh: VĂN TRƯỜNG